



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง	สื่อ
1. โครงการพระราชดำริสันป่าตองช่วยเกษตรกรพัฒนาคุณภาพชีวิต	แนวหน้า
2. คอลัมน์ ตลาดเกษตร: หนุนสร้างเครือข่าย เกษตรอินทรีย์	เดลินิวส์
3. สศก.คาดมันสำปะหลัง-ยางพารา 'ไตรมาสแรก'พาเหรดราคาขยับ	แนวหน้า
4. จีรื่อเกณฑ์โขกภาษีเกษตรกร สภาเกษตรกรร้องขยายเขตแดนหมาหัดค่าใช้จ่าย	แนวหน้า
5. สมคิดมั่นใจราคาขยับป้อปท.ซึ่อย่างทำถนน	พิมพ์ไทย
6. คอลัมน์ สังคมการเมือง: ไทยนิยมพร้อมลุย รัฐบาลยุคชาลง?	ข่าวสด
7. ฝนหลวงฯสืบสานศาสตร์พระราชาเผยแพร่เทคโนโลยีฝนหลวงสู่จอร์แดน	สยามรัฐ
8. ถกแก้ปมท้องถินใช้ยางอืด 'กฤษฎา'คุมมหาดไทยให้ อปท.รับซื้อ 8 หมื่นตัน	โพสต์ทูเดย์
9. 'ลักษณะ'นำ NGO-สื่อตรวจการประมง	แนวหน้า
10. ยกย่อง'ตูน-ก้อย' คู่รักวัยรุ่นต้นแบบ	ไทยรัฐ
11. ภาพข่าว: ตรวจตลาด	ข่าวสด
12. คอลัมน์ ทัศนะจากผู้อ่าน: ฟาร์มสุกรไทยใช้ยาต้านจุลชีพอย่างรับผิดชอบ	กรุงเทพธุรกิจ



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์แนวหน้า

หัวข้อ : โครงการพระราชดำริสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรพัฒนาคุณภาพชีวิต

วันที่ : จันทร์ 12 กุมภาพันธ์ 2561

ฉบับที่ : 13442 หน้า : 8(ล่างขวา)

โครงการพระราชดำริสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรพัฒนาคุณภาพชีวิต

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

(สศก.) เปิดเผยว่า สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 (สศท.1) ได้ทำการประเมินผู้ผ่านการอบรมจากศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ซึ่งพบว่าปีงบประมาณ 2560 มีการจัดอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตรต่างๆ อาทิ เทคโนโลยีการผลิตลำไยที่เหมาะสม การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว การผลิตพืชผักปลอดภัยตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาการเกษตรสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ มีเกษตรกรและผู้สนใจรวม 554 ราย

ทั้งนี้ จากการติดตามสัมภาษณ์ผู้ผ่านการอบรม พบว่า ผู้ผ่านการอบรม ร้อยละ 77 มีการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ และร้อยละ 63 มีรายจ่ายลดลง เช่น จากการผลิตปุ๋ยอินทรีย์/น้ำหมัก/สารชีวภัณฑ์ใช้เอง รวมถึงการปรับแนวทิศสู่เศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ขณะที่ด้านสังคม มีการรวมกลุ่มภายหลังการฝึกอบรมร้อยละ 52 และผู้ผ่านการอบรมมีการถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับให้แก่บุคคลอื่น รวมทั้งพบว่าแปลงเกษตรมีการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น และผู้ผ่านการอบรมส่วนใหญ่จะยังคงนำความรู้ไปปฏิบัติต่อเนื่องในอนาคต

อย่างไรก็ตาม พบว่า มีผู้ผ่านการอบรมบางส่วนที่ยังไม่ได้นำความรู้ไปปฏิบัติ ซึ่งยังประสบปัญหา เช่น อายุมาก ขาดเงินทุน ไม่ได้ทำเกษตรเป็นอาชีพหลัก พื้นที่จำกัด และให้ผู้อื่นเช่าที่ดินทำการเกษตร ดังนั้นในการจัดฝึกอบรมครั้งต่อไป ศูนย์ฯควรคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรมที่มีความพร้อมในการนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์เป็นลำดับแรก และควรพิจารณาความเหมาะสมของกิจกรรมการอบรมตามความต้องการของเกษตรกร และขยายผลพื้นที่เป้าหมายโครงการไปสู่พื้นที่อื่นๆ ในบริเวณใกล้เคียง

ด้าน นายวัชรชัย เดชาเขษม ผู้อำนวยการ สศท.1 กล่าวเสริมว่า เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ ในกรณี ทรงมีพระราชดำริว่า การดำเนินการของศูนย์ฯ เป็นไปตามพระราชประสงค์ที่จะให้เกษตรกรรายย่อยได้รับการศึกษา การฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์

หัวข้อ : ตลาดเกษตร: หนุนสร้างเครือข่ายเกษตรกรอินทรีย์

วันที่ : อังคาร 13 กุมภาพันธ์ 2561

ฉบับที่ : 24960 หน้า : 1(ซ้าย), 22



นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงผลประเมินการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ปีงบประมาณ 2560 ว่ามีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพื้นที่ปริมาณการผลิตเกษตรอินทรีย์ เพิ่มมูลค่าผลิตผล ผลิตภัณฑ์ด้านเกษตรอินทรีย์ และสินค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ไทยเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งปีงบประมาณ 2560 ดำเนินการในพื้นที่ 77 จังหวัด



ผลการสำรวจเกษตรกรในพื้นที่ 4 ภาค 17 จังหวัด พบว่า มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 36,149 ราย รวมพื้นที่ 126,870 ไร่ เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้ 14,928 ราย คิดเป็นร้อยละ 103 ของเป้าหมาย ความรู้ที่ถ่ายทอดให้เกษตรกร ได้แก่ การเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ การผลิตพืช/ปศุสัตว์/ประมงตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ การผลิตตามกระบวนการรับรองแบบมีส่วนร่วม การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ การผลิตและการใช้สารชีวภัณฑ์

เกษตรกรนำความรู้ไปปฏิบัติในการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์แล้ว โดยได้รับการ

สนับสนุนปัจจัยการผลิต 2,346 ราย คิดเป็นพื้นที่ใกล้เคียง ได้ผลผลิตสูงถึงเฉลี่ย 412.31 ร้อยละ 101 ของเป้าหมาย ได้แก่ ปุ๋ยหมักและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ พันธุ์หม่อนทั่วไป ดังนั้น จะเห็นได้ว่าเกษตรกรที่มีการเมล็ดพันธุ์พืชปลอด ปรเภทพอเพียง และปรับเปลี่ยนการผลิตเป็นข้าวอินทรีย์ในระยะ

หนุนสร้างเครือข่ายเกษตรกรอินทรีย์



ถั่วพรี เมล็ดพันธุ์ผัก พันธุ์ไก่ไข่อินทรีย์ และวัสดุอุปกรณ์สำหรับสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์ โดยมีการพัฒนาเกษตรกรสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ตามเป้าหมาย 180 ราย และตรวจรับรองมาตรฐาน 21,495 ราย ร้อยละ 120 ของเป้าหมาย

ด้านผลผลิต พบว่า เกษตรกรก่อนเข้าโครงการ ได้ผลผลิตข้าวแบบทั่วไป 405.10 กิโลกรัมต่อไร่ และเมื่อเข้าร่วมโครงการ พบว่า ปีแรกได้ผลผลิตข้าวอินทรีย์เฉลี่ย 303.85 กิโลกรัมต่อไร่

แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบเกษตรกรที่มีประสบการณ์ผลิตข้าวอินทรีย์ใน

ต่อมาจะมีผลผลิตที่สูงขึ้นกว่าข้าวทั่วไป ด้วยเหตุนี้ จึงควรส่งเสริมให้เกษตรกรรายใหม่ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกษตรอินทรีย์ และพัฒนาปรับปรุงบำรุงดินอย่างต่อเนื่องจนมีความอุดมสมบูรณ์ เนื่องจากจะส่งผลให้ผลผลิตสูงขึ้นอย่างแน่นอน และได้ราคาสูงกว่าราคาข้าวทั่วไปเฉลี่ย 2-8 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งขึ้นอยู่กับคุณภาพของข้าว

ด้านการพัฒนาต่อยอดการผลิตสู่ตลาด มีเกษตรกรได้หันมารวมกลุ่มแปรรูปผลผลิต ได้แก่ การแปรรูปข้าวเปลือกเป็นข้าวสาร การทำน้มนัลเบอร์รี่ และแยมจากผลหม่อนสด เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนา



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์

หัวข้อ : ตลาดเกษตร: หนุนสร้างเครือข่ายเกษตรกรอินทรีย์

วันที่ : อังคาร 13 กุมภาพันธ์ 2561

ฉบับที่ : 24960 หน้า : 1(ซ้าย), 22



ตลาดสีเขียว 17 แห่ง พัฒนาโรงสีข้าวอินทรีย์ 2 แห่ง และจัดสัมมนาเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตและการตลาด ระหว่างเกษตรกรกับผู้ประกอบการใน 4 ภาค มีเกษตรกรเข้าร่วมสัมมนา 494 ราย ผู้ประกอบการ 23 แห่ง และผู้รวบรวมท้องถิ่น 15 ราย เกษตรกรมีมูลค่าการจำหน่ายสินค้า 2.856 ล้านบาท

ทั้งนี้ เกษตรกรส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการในระดับมาก ซึ่งการพัฒนาเกษตรกรอินทรีย์ในระยะต่อไป หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมบูรณาการงานโครงการร่วมกันยิ่งขึ้นในการคัดเลือกพื้นที่เป้าหมายเดียวกัน รวมทั้งส่งเสริม และสนับสนุนเกษตรกรให้ครอบคลุมครบถ้วนทุกด้าน

นอกจากนี้ ยังบูรณาการร่วมกับกระทรวงอื่น ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงกลาโหม

และยังมีแผนการประชาสัมพันธ์ประโยชน์ของสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้ผู้บริโภคได้รับทราบมากขึ้น ซึ่งเชื่อมั่นว่า จะส่งผลให้การผลิตและตลาดของเกษตรกรอินทรีย์กว้างขวางยิ่งขึ้นต่อไป.



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์แนวหน้า

หัวข้อ : สศก.คาดมันสำปะหลัง-ยางพารา ไตรมาสแรกพาเหรดราคาขยับ

วันที่ : อังคาร 13 กุมภาพันธ์ 2561

ฉบับที่ : 13443 หน้า : 8(ขวา)

สศก.คาดมันสำปะหลัง-ยางพารา 'ไตรมาสแรก'พาเหรดราคาขยับ

**นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)**

เปิดเผยว่า สถานการณ์สินค้ามันสำปะหลัง และยางพาราในช่วงไตรมาส 1 มกราคม-มีนาคม 2561 พบว่า ในส่วนของมันสำปะหลัง ปี 2561 คาดว่ามีผลผลิต 28.57 ล้านตัน ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 8 เนื่องจากปีที่ผ่านมาราคามันสำปะหลังที่เกษตรกรขายได้ตกต่ำอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่น โดยช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม คาดว่าผลผลิตจะออกสู่ตลาดปริมาณ 14.36 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 50

ราคาเดือนมกราคม 2561 หัวมันสำปะหลังสดที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ย กิโลกรัมละ 2.01 บาท สูงขึ้นจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 36 สำหรับราคาส่งออกมันสำปะหลังดิบละ 6,786 บาท สูงขึ้นจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 12 และราคาส่งออกแป้งมันสำปะหลังดิบตันละ 13,795 บาท สูงขึ้นจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 25 เนื่องจากปริมาณผลผลิตมันสำปะหลังลดลงจากปีที่ผ่านมา ทำให้ไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้ประกอบการ ยางพารา ปี 2561 คาดว่ามี

ผลผลิต 4.92 ล้านตันยางดิบ เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 9 เนื่องจากในทุกภาค ปริมาณน้ำฝนเพียงพอ ดันยางสมบูรณ์ดี โดยช่วงเดือนมกราคม - มีนาคม ผลผลิตจะออกสู่ตลาดร้อยละ 21 ส่วนในช่วงเดือน มีนาคม - เมษายน พื้นที่ส่วนใหญ่หยุดกรีดยาง ผลผลิตจึงมีน้อย และจะเริ่มเปิดกรีดยางในเดือนพฤษภาคม ซึ่งผลผลิตในช่วงเดือนเมษายน - พฤษภาคม จะออกสู่ตลาด ร้อยละ 8 และผลผลิตจะออกสู่ตลาดมากในช่วงเดือนมิถุนายน - ธันวาคม คิดเป็นร้อยละ 70 ของผลผลิตทั้งปี

ส่วนราคาที่เกษตรกรขายได้คาดว่า จะสูงขึ้น เนื่องจากในช่วงเดือนมกราคม - มีนาคม 2561 เป็นช่วงที่พื้นที่ส่วนใหญ่ใกล้หยุดกรีดยาง และผู้ประกอบการมีความต้องการยางในการส่งมอบ ประกอบกับมีมาตรการแก้ไขปัญหาราคาจากภาครัฐ ทั้งการสนับสนุนสินเชื่อให้แก่ผู้ประกอบการ และสถาบันเกษตรกร, การควบคุมปริมาณผลผลิต และการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ อีกทั้งมีมาตรการควบคุมการส่งออก ยางพารา 3 ประเทศ (ITRC)



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์แนวหน้า

หัวข้อ : จีร้อเกณฑ์โขกภาษีเกษตรกร สภาเกษตรฯร้องขยายเพดานเหมาหักค่าใช้จ่าย

วันที่ : อังคาร 13 กุมภาพันธ์ 2561

ฉบับที่ : 13443 หน้า : 8(บนขวา)

จีร้อ จื่อเกณฑ์โขกภาษีเกษตรกร ● สภาเกษตรฯร้องขยายเพดานเหมาหักค่าใช้จ่าย

นายสิทธิพร จริยพงศ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยว่ สภาเกษตรกรแห่งชาติ มีมติแต่งตั้งคณะทำงานศึกษาผลกระทบต้อเกษตรกร จากการออกพระราชกฤษฎีกาว่ด้วยการกำหนดค่าใช้จ่ายที่ยอมให้หักจากเงินได้พึงประเมิน (ฉบับที่ 629) พ.ศ. 2560 ซึ่งคณะทำงานได้เชิญผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมสรรพากร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) มาให้ข้อมูลและร่วมกันพิจารณา

โดยที่ประชุมเห็นว่า ในมาตรา 8 ของพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าว ที่กำหนดให้หักค่าใช้จ่ายโดยเหมาร้อยละ 60 เว้นแต่จะแสดงหลักฐานต้อเจ้าพนักงานประเมินและพิสูจน์ได้ว่ามีค่าใช้จ่ายมากกว่านั้น จึงยอมให้หักค่าใช้จ่ายตามความจำเป็น แต่เกษตรกรมีข้อจำกัดเรื่องการแสดงหลักฐานต้อเจ้าพนักงานประเมินและพิสูจน์ได้ว่ามีค่าใช้จ่ายมากกว่านั้น ประกอบกับจาก

ข้อเท็จจริงจากข้อมูลเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตรปี 2555-2559 ของศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ระบุว่าเกษตรกรมีค่าใช้จ่ายจริงต่อรายได้เฉลี่ย 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 82.56 ซึ่งใกล้เคียงกับค่าใช้จ่ายที่ยอมให้หักจากเงินได้พึงประเมิน ตามพระราชกฤษฎีกาว่ด้วยการกำหนดค่าใช้จ่ายที่ยอมให้หักจากเงินได้พึงประเมิน(ฉบับที่ 11) พ.ศ.2502 ที่กำหนดให้หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาร้อยละ 80-85 ของเกษตรกรภาคการผลิตที่ประชุมจึงมีมติให้เสนอต้อนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาปรับปรุงกำหนดค่าใช้จ่ายดังกล่าวอีกครั้ง

นายสิทธิพรกล่าวต้อว่ สภาเกษตรกรฯได้นำมติของที่ประชุมคณะทำงานจัดทำข้อเสนอต้อนายกรัฐมนตรี คือเสนอให้พิจารณาปรับปรุงกำหนดค่าใช้จ่ายที่ยอมให้หักจากเงินได้พึงประเมินของภาคเกษตรกรรม ตามรายการที่ระบุในมาตรา 8

กฎหมายดังกล่าว ซึ่งระบุผู้มีเงินได้จากภาคเกษตรกรรม จำนวน 7 รายการ คือ การทำน้ำตาล หรือน้ำเหลือของน้ำตาล, การจับสัตว์น้ำ, การทำเกษตรกรรมประเภทไม้ล้มลุกและธัญชาติ, การอบ หรือบ่มใบยาสูบ, การเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดรวมทั้งการขายวัตถุดิบพลอยได้, การฆ่าสัตว์จำหน่ายรวมทั้งการขายวัตถุดิบพลอยได้, และการทำนาเกลือ ซึ่งจากกำหนดให้หักค่าใช้จ่ายโดยเหมาร้อยละ 60 เป็นกำหนดให้หักค่าใช้จ่ายโดยเหมาร้อยละ 85 เว้นแต่ผู้มีเงินได้จะแสดงหลักฐานต้อเจ้าพนักงานประเมินและพิสูจน์ได้ว่ามีค่าใช้จ่ายมากกว่านั้น ก็ยอมให้หักค่าใช้จ่ายได้ตามความจำเป็นและสมควร โดยขอให้การพิจารณาปรับปรุงมีผลบังคับใช้ในการยื่นแบบภาษีเงินได้ปีปัจจุบัน เพื่อลดความเดือดร้อนของภาคเกษตรกรรมจากกฎหมายดังกล่าว

สมคิดมั่นใจราคาขายบื้อปท.ซื้ออย่างทำถนน

นายกฯ กร้าว! “ยกศักดิ์ศรี” ความเป็นมนุษย์ เหน็บต่างชาติเคารพ กม.ไทย ด้วยอย่าปล่อยคนทำผิดเคลื่อนไหว “สมคิด” ยันรบ.เดินหน้าพัฒนาระบบเกษตรไทย อีฟเกรดระดับสินค้าเป็นที่ยอมรับ คาดส่งผลราคาสินค้าขายบื้อปท.สูงขึ้น มั่นใจราคาขายบื้อปท. 50 บาท/กก. “กฤษฎา” โทษ อปท.ซื้ออย่างทำถนนกว่า 8 หมื่นตัน

อ่านต่อหน้า 6

สมคิดมั่นใจราคาขายบื้อปท.

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานงานวันสิทธิมนุษยชนสากล และกล่าวปาฐกถาพิเศษเพื่อประกาศ วาระแห่งชาติ : สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่มีตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเอกอัครราชทูตประเทศต่างๆ เข้าร่วม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนเริ่มการประชุมนายกฯ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการที่ห้องโถงตึกสันติไมตรี และได้กล่าวต่อหนึ่งว่า ขณะนี้ยังขาดความเข้าใจในเรื่องของสิทธิมนุษยชน ซึ่งความจริงแล้ว สิทธิมนุษยชนต้องไม่ละเมิดกฎหมายและต้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญเพื่อนำไปสู่สังคมที่ปรองดอง แต่ขณะนี้ประเทศไทยมี 2 คน ขยับอยู่ต่างประเทศ แต่กลับทำให้คนในประเทศไปหมด ส่วนตัวจึงไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น

นอกจากนี้ นายกฯ ยังได้เยี่ยมชมเกมส์ SIM Democracy ซึ่งเป็นเกมส์เมืองประชาธิปไตย ให้ผู้เล่นทยอยลุกเต่า เปิดการ์ดแล้วให้แก้ปัญหาในเรื่องของสิทธิมนุษยชน ประชาธิปไตย ทั้งนี้ นายกฯ ได้ขอให้มีการตั้งกติกา ที่จะต้องลดความขัดแย้งและมีธรรมาภิบาลในสังคม และกล่าวว่า หากใครทำผิดก็ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ขณะเดียวกันได้กล่าวย้ำอีกครั้งว่า ขยับที่เป็นข่าวไปหมด เตือนร้อนคนทั้งประเทศ

ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ประยุทธ์ มีสีหน้าดูดี ขณะที่กำลังถึงเรื่องนี้ พร้อมกับนี้ คณะนักเรียนโรงเรียนราชบุรีบูรณะ (มุฮัมมัดอุทิศ) ได้ร้องลเกอูลูสิทธิและเสรีภาพให้นายกฯ ได้ฟัง ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ ได้ชื่นชมในความสามารถของเด็กๆ ขณะเดียวกันเมื่อชมการแสดงทำให้นายกฯ มีสีหน้ายิ้มแย้มขึ้น

จากนั้นนายกฯ ได้ขึ้นกล่าวบนเวทีตอนหนึ่งว่าการจะทำอะไรก็ตามต้องคำนึงถึงหลักฐาน ขั้นตอนกระบวนการยุติธรรม บางคนกระบวนการครบแล้วลงโทษไปแล้วยังเคลื่อนไหวอยู่ต่างประเทศ จะทำอย่างไร ซึ่งหลายประเทศเข้ามาในเรื่องขอเศรษฐกิจ แต่เพียงอย่างเดียว มองอื่นๆ เป็นเรื่องภายในของแต่ละประเทศ แต่ตนคิดว่าประเทศไทย ก็มีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เหมือนกัน ฉะนั้น ใครก็ตามที่ละเมิดกฎหมายของแต่ละประเทศ มาทำผิดในประเทศไทย ตนก็ดำเนินคดี จับกุมอยู่จำนวนมากพอสมควร แล้วส่งตัวตามกฎหมายกลับไปลงโทษที่ประเทศต้นทาง เพราะฉะนั้นทุกประเทศต้องเคารพในสิ่งเหล่านี้ด้วย อย่าให้มีการเคลื่อนไหวของคนที่ทำผิดกฎหมายของแต่ละประเทศที่เราเคารพกฎหมายคนอื่น ดังนั้น คนอื่นต้องเคารพกฎหมายเราด้วยเช่นกัน นั่นคือความเป็นศักดิ์ศรี ความเป็นมนุษย์ของประเทศไทยที่โรงแรมรามารการเดินส์กรุงเทพนายกฯ สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกฯ ด้านเศรษฐกิจ กล่าวปาฐกถาพิเศษ แนวทางความร่วมมือระหว่างรัฐบาลกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ และเปิดงานสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนงานของสภาเกษตรกรแห่งชาติ ในการส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร

โดย สมคิด กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญในด้านการพัฒนาด้านการเกษตร และแก้ไขปัญหาค่าความยากจนของเกษตรกร โดยมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการผลิตและแปรรูปตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เพื่อลดต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพื่อก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ชุมชนผ่านการร่วมกันตามแนวทางประชารัฐ การจัดงานในวันนี้ถือเป็นการผลักดันแนวทางในการดำเนินงานเพื่อยกระดับภาคเกษตรของไทย โดยมองว่าการทำเกษตรยุคใหม่ต้องใช้การตลาดนำการผลิต โดยใช้

ข้อมูลร่วมกันกำหนดทิศทางผ่านองค์กรการเกษตร สถาบันการเกษตรและระบบสหกรณ์ ด้วยตัวแปรของพื้นที่ที่มีความเหมาะสมแก่การผลิตคู่ไปกับการทำการตลาด เพื่อให้ข้อมูลในการผลิตตามความต้องการของตลาด โดยเชื่อว่าราคา ข้าว ยาง ปาล์ม จะดีขึ้นกว่าปีก่อน ซึ่งในตอนนีเราต้องใช้ข้อมูลในการเพาะปลูกผลส่นการใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับสินค้าของทั้งประเทศ

นอกจากนี้ สมคิด กล่าวอีกว่า ขอสถาบันเกษตรกร อย่ายกเป็นเครื่องมือของกลุ่มการเมือง เกษตรกรต้องมีความเข้มแข็ง ด้วยการรวมกลุ่มสร้างความเข้มแข็งให้ตนเองและชุมชน โดยมองว่าการสร้าง Yung Smart Farmers เพื่อเป็นผู้นำการเกษตรทุกหมู่บ้าน ซึ่งในขณะนี้มีกว่า 7,000 คนทั่วประเทศแล้ว ซึ่งเกษตรกรรุ่นใหม่จะเป็นแกนนำสำคัญในการสร้างความร่วมมือในชุมชน ใช้เทคโนโลยีในการซื้อขายสินค้าเกษตรผ่านระบบอีคอมเมิร์ซ

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลพยายามช่วยเหลือเกษตรกรอย่างเต็มที่ โดยที่ผ่านมาได้มีการช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นฐานในหลายเรื่อง ทั้งเรื่องสวัสดิการผู้มีรายได้น้อย ซึ่งในเฟสสองก็ขอให้เราขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานตามที่กำหนดให้ทัน ยืนยันว่ารัฐบาลจะทำงานเต็มที่ และขอให้เชื่อมั่นในรัฐบาล ซึ่งจะมีการเลือกตั้งอย่างแน่นอน

สมคิด กล่าวถึงปัญหาการขาดทุนว่า มั่นใจราคาขายบื้อปท.ตัวขึ้นไปเกินกว่า 50 บาทต่อกก.ในเดือนก.พ.นี้ นับประมาถซื้ออย่างของหน่วยงานต่างกำลังออกมาดูตบประมาณ 2 แสนต้นตามเป้าหมายการใช้ภายในประเทศ

ด้านนายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลัง นายธีระชัย แสนแก้ว อดีตรมช.เกษตรฯ และประธานสภาสถาบันเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย (สสยท.) เข้าพบว่

ได้มาติดตามการใช้ภายในประเทศ สองแสนตัน ซึ่งที่ผ่านมา กยท.เพิ่งซื้อได้ 3.2 พันตัน รวมทั้งไม่เห็นด้วยที่ กยท.เปิดประมูลให้เอกชนมาจัดเก็บค่าธรรมเนียมส่งออกยาง หรือเงินเชส โดยเห็นตรงกันกับตน ได้ให้ กยท.แก้จุดอ่อนในระบบปัจจุบันก่อนที่ กยท.เก็บเงินเชสที่ด่านศุลกากร เมื่อรัฐจตุรว์ไหลก็จะป้องกันได้แน่

นอกจากนี้ สยยท.ได้มาบอกว่ากยท.มีโรงทำยางแผ่นถึง 6 โรง ในภาคใต้ 3 โรง ภาคอีสาน 3 โรง ควรเข้าไปซื้อน้ำยางจากเกษตรกร มาแปรรูปได้แล้วส่งขาย จะช่วยดูดซับตลาดได้ ซึ่งเรื่องนี้ตนยืนยันว่าเพิ่งรู้ครั้งแรกว่ากยท.มีโรงทำยางแผ่น จะเรียกผู้ว่าการยางฯมาถามว่ามีโรงทำยางแผ่นตั้งหลายแห่ง ทำไมจึงไม่ใช่ประโยชน์ รวมทั้งพ.ร.บ.การยาง ได้ระบุให้มีหน่วยธุรกิจ ตนจะให้ผู้ว่าฯไปดูว่าตั้งเป็นบริษัทลูกในการซื้อขายยางในประเทศและส่งออก

ขณะนี้ราคาขาย 47-48 บาท คาดว่าสัปดาห์หน้าหลังจากเทศกาลตรุษจีนราคาจะขยับขึ้นกว่าต้นทุนของเกษตรกร เพราะในตลาดกลางเชียงไฮ้ ประเทศจีนปริมาณยางลดลงไปมาก จากมีมาตรการจำกัดการส่งออกของประเทศผู้ผลิตยางไตรภาคี รวมถึงการเร่งรัดใช้ยางจากหน่วยงานรัฐ ที่ต้องส่งยอดความต้องการใช้มาภายในเดือนนี้ ตามที่นายกรัฐมนตรี กำชับมิ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างนั้นนายฤกษ์ญา ได้โทรศัพท์ประสานกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ทันทีเพื่อให้เร่งรัดการใช้ยางโดยเฉพาะของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น จากที่แจ้งมา 8 หมื่นตัน

นายฤกษ์ญา กล่าวว่า กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานที่ใช้ยางมากที่สุด โดยให้ส่งความต้องการใช้มาโดยเร็วแต่ขณะนี้พบว่ามีความล่าช้าเพราะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่จะต้องแก้ไขที่โออาร์ จากเดิมกำหนดถนนซีเมนต์ แอตฟัลท์ มาเป็นคุณสมบัติทำถนน มาใช้ยางพารา เรื่องนี้ตนจะเร่งประสานกับกรม.มหาดไทยและอธิบดีกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเร่งรัดให้มีการเริ่มรับซื้อยางจาก กยท.ได้เดือน มี.ค.นี้

นายธีระชัย กล่าวว่าปีนี้มีปริมาณผลผลิตยางลดลง ทั้งจากอุทกภัยภาคใต้ ปิดกรีตยางในสวนยางของรัฐ 1 แสนไร่ และเกษตรกร กว่า 1 แสนไร่ ที่ไปทำพืชผสมผสาน ราคาน้ำมันโลกก็ขึ้น แต่ทำไม่ราคายางจึงยังไม่ขึ้นเป็นโจทย์ใหญ่ที่รัฐบาลต้องแก้ไขต้องหาทางให้พ่อค้าเลิกเอาเปรียบกดราคายางจากเกษตรกร แม้ว่าวันนี้มีพ่อค้าจากจีนมาหาซื้อขายเยอะแต่ก็ไม่ช่วยอะไร ต้องใช้พ.ร.บ.ควบคุมยาง มาป้องกันระบบผูกขาดจากรายใหญ่

รวมทั้งขอให้หน่วยงานในสตอกรัฐกว่าแสนตันที่เป็นตัวกดราคา ควรรีบยกยางให้กองทัพ ไปทำประโยชน์เช่นล้อยาง ใช้ภายในกองทัพ เราเสนอให้กรม.เกษตรฯหลายเรื่องให้เร่งแก้ไขความเดือดร้อนของเกษตรกรสวนยาง และไม่เห็นด้วยให้เอกชนเก็บเงินเชส เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงในอนาคตตกไปอยู่มือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเพราะเป็นเงินของเกษตรกรสวนยางทุกคนขอให้ตั้งบริษัทกลางซื้อขายยางทำครบวงจรเหมือนบริษัทอ้อยและน้ำตาล ที่จะมากอบกู้ปริมาณผลผลิตและราคากันไม่ได้ ซื้อขายตามตลาดโลก



สังคมการเมือง

ไทยนิยมพร้อมลุย รัฐบาลยุคชาลง?

● หลังอียูมีมติปรับสัมพันธ์ไทย ช่วงนี้รัฐมนตรีชาติยุโรปพาเหรดเยือนไทยถี่ขึ้น ไล่ตั้งแต่รมว.ต่างประเทศอิตาลี รมว.ต่างประเทศอังกฤษ และรมช.กิจการยุโรปฝรั่งเศส น่าจะทำให้ 'บิกตู' พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นปลื้มด้วย **ต้องรีบตีปีบ**

● นับถอยหลังอีก 8 วัน ทีมไทยนิยมยั่งยืนของมหาตไทยลุยทุกตำบล งานนี้ นายอำเภอรับงานหนักเพราะ 'บิกป้อม' พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา มท. 1 สั่งว่าต้องทำให้ชาวบ้านซึมซับให้ได้ว่า เลือกตั้งครั้งนี้ต้องเลือกคนดี-คนเก่ง มาทำงาน

อย่าเห็นแก่เงิน



วิรัตน์ กัลยาศิริ



วิวัฒน์ วัลย์กัธร

● ด้าน วิวัฒน์ วัลย์กัธร รมช. เกษตรฯ เดินสายอบรมข้าราชการ ก.เกษตรฯ ให้เป็นคนรุ่นใหม่ ไทยนิยม มีความคิดแบบใหม่ สร้างสรรค์ แบ่งปัน เกื้อกูลกัน เชื่อว่าคนกลุ่มนี้เป็นความหวังสร้างอนาคตของกระทรวงไปพร้อมกับคนรุ่นเก่า

เข้ายุคไทยนิยม

● พันเดดไลน์ที่ป.ช. ให้ 'บิกป้อม' พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ชี้แจงข้อมูล



วัชรพล ประสารราชกิจ อนุพงษ์ เผ่าจินดา

นาฬิกาหรรษาเรือนเพชรครั้งที่ 3 ไปแล้ว แต่ ป.ช. ยังต้องขอข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้อง โดยพุ่งเป้าไปที่ เรื่องไกร ลีกิจวัฒน์ พระครุเพื่อไทย เข้าให้ถ้อยคำ

พร้อมแจกยิบ

● เรื่องนี้คาดว่าสอบพยานเสร็จปลาย เดือนก.พ. นี้ แต่ 'บิกก้อย' พล.ต.อ. วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานป.ช. ไม่การันตี จะนำเข้าสู่ประชุมคณะกรรมการป.ช. เพื่อพิจารณาปิดคดีได้เมื่อใด เพราะ ทุกอย่างต้องครบถ้วน ชัดเจน

ทั้งพยาน-หลักฐาน

● วิรัตน์ กัลยาศิริ ปชป.ตอกย้ำ คະแนนนิยม 'บิกตู' อยู่ในช่วงชาลง เนะ ฟังคนเห็นต่าง และทำให้ได้อย่างที่พูด ที่สำคัญอย่าคิดว่าชาวบ้านโง่ เพราะคนที่ คิดเช่นนั้น ไม่มีแผ่นดินอยู่หลายคนแล้ว

สะท้อนใครบ้าง?

● โดนข้อกล่าวหาไปหลายสิบคนแล้ว แต่ กลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตย ประกาศเดิน หน้ารวมพลคนอยากเลือกตั้งต่อไป พร้อมถามหานักการเมืองไปอยู่ที่ไหน เวลาที่พวกน้องๆ เอาตัวเข้าแลกเสี่ยงคุก เสี่ยงตะราง

ปลุกขึ้นมัย?

● วัฒนา เมืองสุข พระครุเพื่อไทย ประกาศตัวคนแรกนัดชุมนุมครั้งหน้า ไปแน่ เพื่อต่อสู้เอาอำนาจคืนให้ประชาชน และเอาตัวคนที่ทำกรรมกับประชาชน มาลงโทษ ไม่ปล่อยให้ใครลอยนวล อย่างแน่นอน

ตามเสียงเรียกร้อง

ฝนหลวงฯสืบสานศาสตร์พระราชาย่อยแพร่เทคโนโลยีฝนหลวงสู่จอร์แดน

กทม.: นายสุรสิทธิ์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดเผยว่า นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนฝ่ายไทยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อขับเคลื่อนโครงการ Joint Project Steering Committee ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการตัดแปรสภาพอากาศโดยเทคโนโลยีฝนหลวง โดยมีนายพรพงศ์ กนิษฐานนท์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกรมฝนหลวงฯ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน เข้าร่วมประชุมกับฝ่ายจอร์แดน ได้แก่ กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรน้ำและการชลประทาน กระทรวงเกษตร กระทรวงการวางแผนและความร่วมมือระหว่างประเทศ และกองทัพอากาศจอร์แดน ณ กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน โดยการประชุมฯ ครั้งนี้ เป็นไปตามแผนงานโครงการระยะ 3 ปี (2559-2562) ของบันทึกความเข้าใจระหว่างไทยและ

จอร์แดน ว่าด้วยความร่วมมือด้านวิชาการภายใต้โครงการตัดแปรสภาพอากาศโดยเทคโนโลยีฝนหลวง เพื่อรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาระหว่างปี 2559-2560 และร่วมกันหารือการดำเนินงานในระยะต่อไป ระหว่างปี 2561-2562

“ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ฝ่ายจอร์แดนได้นำเทคโนโลยีฝนหลวงไปทดลองใช้ให้เหมาะสมกับสภาพอากาศของจอร์แดน และฝ่ายไทยได้ส่งผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำพร้อมถ่ายทอดความรู้ เพื่อให้การปฏิบัติการทำฝนในประเทศจอร์แดนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติการทำฝน โดยใช้ข้อมูลเรดาร์ ทั้งนี้ หลังจากการประชุมฯ คณะผู้แทนฝ่ายไทยได้เดินทางไปยังศูนย์พยากรณ์อากาศแห่งชาติจอร์แดน (National Forecasting Center) เพื่อติดตามความพร้อมของศูนย์ปฏิบัติการทำฝนและ เครื่องมืออุปกรณ์สำหรับใช้ปฏิบัติการทำฝนของฝ่ายจอร์แดนอีกด้วย”

ถกท้อบถิ่นเกี้ยว

A5

โพสต์ทูเดย์ - “กฤษฎา” คุมมหาดไทยให้อปท. รับซื้อ 8 หมื่นตันทำถนนตามมติ ครม. ภายใน มี.ค. นี้ หลังยอดใช้ยางในประเทศ อีด ภาครัฐใช้แค่ 3,200 ตันเท่านั้น

ถกแก้ปมทองถิ่นใช้ยางอีด

‘กฤษฎา’ คุมมหาดไทยให้อปท. รับซื้อ 8 หมื่นตันทำถนนตามมติครม. ภายในมี.ค. นี้

โพสต์ทูเดย์ - “กฤษฎา” หารื้อมหาดไทยเร่ง อปท. ซื้อสต็อกยาง 8 หมื่นตันทำถนน หลังการใช้ยางหน่วยงานรัฐทำได้แค่ 3,200 ตันเท่านั้น

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังสภาเครือข่ายยางและสถาบันเกษตรกรยางพาราแห่งประเทศไทย (স্যท.) เข้าพบที่กระทรวงเตรียมหารือกับกระทรวงมหาดไทยเพื่อสอบถามความคืบหน้าการซื้อยางพารามาใช้ในหน่วยงานของรัฐปริมาณ 2 แสนตัน ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ได้สั่งการเพื่อแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ เนื่องจากสต็อกยางในประเทศมีปริมาณมาก ล่าสุดหน่วยงานรัฐมีการซื้อเพื่อนำไปใช้ได้แค่ 3,200 ตันเท่านั้น โดยตามแผนกระทรวงมหาดไทยจะเป็นหน่วยงานที่ใช้ยางมากที่สุดประมาณ 8 หมื่นตัน เพื่อนำไปทำถนน

ทั้งนี้ ในเบื้องต้นได้รับทราบความล่าช้ามาจากการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ต้องไปปรับแก้รายละเอียดโครงการ (สเปก) จากเดิมจะเป็นถนนซีเมนต์ หรือแอสฟัลต์ เปลี่ยนมาใช้เป็นยางพาราทำให้อาจติดขัดจึงล่าช้า และต้องใช้เวลาในการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งทั้งหมดคาดว่ากระทรวงมหาดไทยจะประชุมใน 12

ก.พ. เพื่อให้ อปท. สามารถดำเนินการเริ่มซื้อยางได้ประมาณเดือน มี.ค. เป็นต้นไป สำหรับการหารือกับ สยท. โดยทาง สยท. ไม่เห็นด้วยกับการที่การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จะว่าจ้างเอกชนมาดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการส่งออกยาง (เงินเชส) แทน กยท. ซึ่งเป็นความเห็นที่สอดคล้องกับตน จึงได้สั่งการให้ กยท. ไปจัดทำรายละเอียดเพื่อพิจารณาว่า กยท. มีศักยภาพในการแก้จุดอ่อนในระบบปัจจุบันก่อนหรือไม่

“เพิ่งทราบว่ายกยท. มีโรงงานทำยางแผ่นถึง 6 โรงงาน ในภาคใต้ 3 โรง ภาคอีสาน 3 โรง ดังนั้น กยท. ควรเข้าไปซื้อน้ำยางจากเกษตรกรมาแปรรูปแล้วส่งขาย จะช่วยดูดซับปริมาณยางในตลาดได้ โดยจะเรียกผู้ว่าการการยางฯ มาถามว่า มีโรงทำยางแผ่นตั้งหลายแห่ง ทำไมจึงไม่ใช้ประโยชน์รวมทั้ง พ.ร.บ. การยาง ใต้ระบุให้มีหน่วยธุรกิจ ซึ่งจะให้ผู้ว่าการการยางฯ ไปดูว่าตั้งเป็นบริษัทลูกในการซื้อขายยางในประเทศและส่งออกได้หรือไม่” นายกฤษฎา กล่าว อย่างไรก็ตาม คาดว่าในสัปดาห์หน้าราคายางน่าจะขยับตัวสูงขึ้น จากปกติที่ราคายางขณะนี้ประมาณ 47-48 บาท/กิโลกรัม (กก.) โดยราคายางจะปรับขึ้นหลังเทศกาล

ตรุษจีน เพราะสต็อกยางของจีนลดลงจากที่ 3 ประเทศลดการส่งออกยาง รวมทั้งจะเร่งรัดการใช้ยางจากหน่วยงานรัฐ ที่ต้องส่งยอดความต้องการใช้เข้ามาภายในเดือน ก.พ. นี้ นายธีระชัย แสนแก้ว แกนนำสถาบัน สยท. กล่าวว่า ปริมาณผลผลิตยางลดลงทั้งจากอุทกภัยภาคใต้ การปิดกรีดยางในสวนยางของรัฐ 1 แสนไร่ และราคาน้ำมันโลกปรับตัวสูงขึ้น แต่ทำไมราคายางจึงยังไม่ขึ้น จึงอยากฝากเป็นโจทย์ใหญ่ที่รัฐบาลต้องแก้ไข รวมทั้งขอให้ใช้สต็อกยางรัฐกว่าแสนตันยกให้กองทัพไปทำประโยชน์ เช่น ทำล้อรถ เป็นต้น ■

'ลักษณะ'นำ NGO-สื่อตรวจการประมง



นายลักษณะ วจนานวัช รมช.เกษตรฯ นำคณะสื่อมวลชนและกลุ่ม เอ็นจีโอลงพื้นที่จังหวัดชลบุรี ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมง ชลบุรี (PIPO) และการตรวจสอบสินค้าประมงนำเข้าจากต่างประเทศทางตู้คอนเทนเนอร์ ณด่านตรวจสัตว์น้ำ ท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อตรวจติดตามการปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย และการดำเนินการควบคุมการทำประมงของเรือประมงไทย เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง

นายลักษณะกล่าวว่า เราได้เห็นความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานกระบวนการต่างๆ ของการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายของประเทศไทยที่มีความชัดเจนและเข้มข้นตามมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กรมประมงได้วางแผนในการบริหารจัดการประมง

ไว้ให้เกิดความยั่งยืนของทรัพยากรและปราศจากการทำประมงที่ผิดกฎหมาย

“ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมง (Port In - Port Out : PIPO Control Center) มีขั้นตอนดำเนินงานขั้นตอนต่างๆ เจ้าหน้าที่จากสาขาชีพ(กรมประมง กรมเจ้าท่า ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล : ศรชล. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมจัดหางาน กรมการปกครอง และกองบังคับการตำรวจน้ำ) ปฏิบัติหน้าที่ 24 ชั่วโมง เพื่อพิจารณาอนุญาตให้เรือออกไปทำการประมงและกลับเข้าเทียบท่า หลังจากการทำประมงตามกฎหมายกำหนด ทั้งเกี่ยวกับตัวเรือ เครื่องมือจับปลา ลูกเรือ และสัตว์น้ำ

ด้านนายอรุณชัย พุทธเจริญ รองอธิบดีกรมประมง กล่าวเรียกร้องไปยังผู้ประกอบการประมงว่า ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนานาประเทศว่าประเทศไทยมีความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย และมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารจัดการทรัพยากรประมงให้เกิดความยั่งยืน

ยกย่อง'ตูน-ก้อย' คู่รักวัยรุ่นต้นแบบ เผยผลสำรวจประชาชนทะเลาะเนนช่นชมคู่รักคน ดัง "ตูน-ก้อย" เป็นคู่รักวัยรุ่นต้นแบบในเทศกาล แห่งความรักปีนี้ ขณะที่คู่รักศิลปิน ★ มีต่อหน้า 6

ยกย่อง ☆ **ต่อจากหน้า 1**
ดาราด้านแบบคือฟอรอง-แม่ทุ้มด้านบรรยากาศวัน
วาเลนไทน์ไม่ลืกลักเท่าที่ควร หม่อมสาวหาซื้อกุหลาบ
แบบหอยๆ ชาวไทยเชื้อสายจีนเริ่มหาซื้อของไหว้
บรรพบุรุษในเทศกาลตรุษจีนกระทรวงเกษตรฯลงพื้นที่
ตรวจพืชผักผลไม้ป็นเป็นสารพิษรับตรุษจีน กระทรวง
พาณิชย์สำรวจราคาสินค้าระบุปีนี้ต่ำกว่าปีที่แล้ว
ตำรวจระดมกำลังดูแลให้ความปลอดภัยประชาชน
ทั้งสองเทศกาลเผยประทัด ดอกไม้ไฟในจีนชมเขา
หลังรัฐบาลห้ามจุดเพราะเป็นตัวก่อมลพิษในอากาศ
หม่อมสาวแห่หาซื้อดอกไม้เพื่อมอบให้คนรัก
ในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ ขณะที่เทศกาลตรุษจีน
ที่เป็นวันขึ้นปีใหม่ของชาวไทยเชื้อสายจีนมีประชาชน
ออกจับจ่ายหาซื้อของไหว้เจ้ากันแล้ว

สำหรับบรรยากาศวันวาเลนไทน์ ที่ปากคลองตลาด
เมื่อเช้าวันที่ 12 ก.พ. มีผู้คนหลากหลายวัยทั้งหญิงชาย
เดินทางมาหาซื้อดอกกุหลาบนำไปมอบให้คนรัก
รวมถึงเข้าซื้อร้านจัดดอกไม้มาหาซื้อไปจัดเป็นช่อ
จำหน่าย น.ส.ชิวภักดิ์ หลวงพ่อง ร้านวิชัยดอกไม้สด
เปิดเผยว่า ที่ร้านจำหน่ายดอกกุหลาบแบบจัดช่อ
ราคาดอกกุหลาบที่ร้านรับมามีราคาสูง ถ้าใกล้วัน
วาเลนไทน์อาจจะมีการเพิ่มขึ้นอีก ส่วนการซื้อช่อย
ปีนี้ค่อนข้างซบเซา คนซื้อของกันแบบหอยๆ
ปีที่ผ่านมามีลูกค้ามากกว่า แต่คาดว่าช่วงเย็นของวันที่ 13
ก.พ. จะลึกลับเพราะคนอาจมาหาซื้อในช่วงเย็นเพื่อ
ไปมอบให้คนรักในวันที่ 14 ก.พ. ด้านคนขายดอกไม้
ที่ร้านนกฟลาวเวอร์ เปิดเผยว่าปีนี้ขายดอกกุหลาบ
ได้เรื่อยๆ ราคาช่วงเทศกาลจะสูงกว่าช่วงปกติประมาณ
100 บาท ตอนนี้อยู่ที่ราคาประมาณ 450 บาท กุหลาบขาวกำละ 350 บาท

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม
เปิดเผยว่า กระทรวงร่วมกับสวนดุสิตโพลมหาวิทยาลัย
สวนดุสิตสำรวจความคิดเห็นเด็กเยาวชนและประชาชน
ในพื้นที่กรุงเทพฯและต่างจังหวัด เรื่อง "วันแห่ง
ความรัก (วันวาเลนไทน์)" พบว่าส่วนใหญ่ให้ความสำคัญ
กับวันวาเลนไทน์ปีนี้ และร้อยละ 66.20 ยก
ยอความรักหรือส่งความรู้สึกที่ดีให้พ่อแม่ผู้ปกครอง

ตามด้วยคนรัก/แฟน/คู่สมรส/คู่ชีวิต ร้อยละ 73.02
อยากบอกรักด้วยคำพูด ขณะที่ร้อยละ 64.25 ให้
ดอกกุหลาบ ด้านศิลปินดาราคู่รักต้นแบบ อันดับ 1
คือรองเจ้ามูลศึกกับภรรยา คือปทุมวดี โสภานพรม
หรือแม่ทุ้ม ขณะที่คู่รักดาราวัยรุ่นที่คนนิยมชมชอบ
อันดับ 1 คือ ตูน-ก้อย เมื่อถามถึงรูปแบบความรัก
อย่างสร้างสรรค์ร้อยละ 65.98 ระบุว่าให้เกียรติกัน
ส่วนความคิดเห็นกรณีหากแฟนหรือคนรักขอมีเพศ
สัมพันธ์ด้วยในวัยที่ไม่พร้อมมีวิธี หรือจะใช้คำพูด
ปฏิเสธอย่างไร ส่วนใหญ่กล่าวว่า ปฏิเสธไปตรงๆว่า
ยังไม่พร้อม/ยังไม่ถึงเวลา

วันเดียวกัน พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน
รอง ผบ.ตร. เปิดโครงการ "รักบริสุทธิ์ หยุดปัญหา
สังคม" (Pure Love Stops Social Problem)
รณรงค์เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กเยาวชน ให้มี
ทัศนคติ วางตัว และมีพฤติกรรมการแสดงออกทาง
เพศที่เหมาะสม มีนักเรียนนายร้อยตำรวจ นักเรียน
จากวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ตัวแทนเยาวชนจาก
โรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ที่ห้อง
ศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
นอกจากนี้ยังมีศิลปินดาราทิ นางสาวสุพรรณษา
เวชกามา หรือ ลำไย ไททองคำ, คิมมอน หรือ
นายาโรดม เข็มมณฑา มาร่วมเสวนาดูด้วย

ที่สิงห์ ปาร์ค เชียงราย ซึ่งมีการจัดงานต้อนรับ
เทศกาลวันวาเลนไทน์ ในเช้าวันที่ 14 ก.พ. มีพิธี
เปิดงานเทศกาลบอลูนนานาชาติ "Singha Park
Chiangrai International Balloon Fiesta
2018" โดยนายสมบุรณ์ ศิริเวช รอง ผวจ.เชียงราย
และนายวันชัย จงสุทธนามณี นายกเทศมนตรี
นครเชียงราย นายรังสฤษดิ์ลักษณะิตานนท์ รองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่อาวุโสและนายพงษ์รัตน์ เหลืองธำรงเจริญ
กรรมการผู้จัดการบริษัทสิงห์ปาร์ค เชียงราย ร่วมเป็น
เกียรติในพิธี หลังจากนั้นเป็นพิธีจดทะเบียนสมรส
หมู่ของคู่รัก 13 คู่ที่ผ่านการคัดเลือก มีนายประเสริฐ
จิตต์พลีชีพ นายอำเภอเมืองเชียงราย นำเจ้าหน้าที่มา
อำนวยความสะดวกบริการจดทะเบียนสมรสแล้วนำ

คู่รักขึ้นบอลูนขึ้นไปบอกรักกันบนฟ้าในกิจกรรม
"Balloon Love บอกรักลอยฟ้า" ชมความสวยงาม
ของเมืองเชียงราย

สำหรับบรรยากาศเทศกาลตรุษจีนที่เริ่มลึกลับ
เป็นลำดับ ที่ตลาดเก่าเยาวราช ตั้งแต่ช่วงเช้าเป็นต้นมา
มีชาวไทยเชื้อสายจีนเดินทางมาซื้อของไหว้และ
ผลไม้กันหนาแน่น ขณะเดียวกันตามร้านขายเครื่อง
กระดาศสำหรับไหว้บรรพบุรุษก็ได้รับความสนใจ
มีผู้มาหาซื้อสินค้ากันอย่างลึกลับ อาทิ เสื้อผ้ากระเป่า
รองเท้า โทรศัพท์ รวมไปถึงนาฬิกาข้อมือ รวมกัน
อยู่ใน 1 ชุด

นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์
เปิดเผยหลังตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงาน
ในการตรวจสอบคุณภาพสินค้าเกษตร ว่า ช่วง
เทศกาลตรุษจีนกระทรวงให้ความสำคัญกับคุณภาพ
ของสินค้าเกษตรเป็นอย่างมาก จึงสั่งให้กรมปศุสัตว์
กรมประมง กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร
และสำนักมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
(มกอช.) บูรณาการการทำงานร่วมกันในการสุ่ม
ตรวจสอบสถานที่จำหน่ายสินค้าเกษตรในช่วงเทศกาล
ตรุษจีนระหว่างวันที่ 12-14 ก.พ. ในพื้นที่ตลาดสด
3 แห่งคือ ตลาดสดเยาวราช ตลาดสี่มุมเมือง และ
ศูนย์กระจายสินค้าลาลูกาส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
วิเคราะห์หาสารตกค้าง หากพบตัวอย่างพืชมีปริมาณ
สารพิษตกค้างเกินค่ามาตรฐาน (MRLs) จะแจ้ง
หน่วยงานตรวจรับรอง

น.ส.จิตติมาภรณ์ วิรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร กรม
การค้าภายใน เปิดเผยว่า สถานการณ์ราคาสินค้า
ที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลตรุษจีน ทั้หมู ไก่ ไข่ไก่ ส้ม
กล้วยหอมทอง เครื่องเช่นไหว้ ส่วนใหญ่จะมี
ราคาต่ำกว่าช่วงเทศกาลตรุษจีนปีก่อนมาก เพราะ
สินค้าเกษตรส่วนใหญ่มีผลผลิตออกมามากกว่า
ปีก่อน ทำให้มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการ
ของผู้บริโภค ขณะที่สินค้าอุตสาหกรรมอยู่ในระดับ
ที่ทรงตัวจากปีก่อน ราคาสินค้าในช่วงตรุษจีนนี้แม้
จะปรับเพิ่มจากช่วงภาวะปกติที่ไม่มีเทศกาลแต่
ไม่ได้มากนัก จากการสำรวจตลาดล่าสุดพบว่า
ไก่ทั้งตัวรวมเครื่องใน กก.ละ 60-65 บาท ไข่ไก่
เบอร์ 3 ฟองละ 2.80-2.90 บาท หมูติดแต่ง กก.ละ
120-125 บาท ส้มเขียวหวานเบอร์ 6 กก.ละ 70-75 บาท
กล้วยหอมทองผลละ 5.50-7 บาท นอกจากนี้ กรมยังได้
จัดงาน "มหกรรมสินค้าเกษตรต้อนรับเทศกาลตรุษจีน"
ระหว่างวันที่ 12-14 ก.พ. ที่กระทรวงพาณิชย์สนามบิน
โดยจำหน่ายสินค้าที่นิยมใช้ในเทศกาลตรุษจีน
อีกด้าน พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษก

ตร. เปิดเผยถึงมาตรการการดูแลความปลอดภัย
ที่นักท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาล
ตรุษจีน พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. สั่งการ
ให้ตำรวจทุกพื้นที่ที่มีความพร้อมปฏิบัติหน้าที่ดูแล
ประชาชน ตรวจเข้มการเดินทางเข้า-ออกประเทศ
ของนักท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดความปลอดภัย คู่มือ
การจราจรมีครึ่งวงรีใหม่จากการจัดรูปหัวใจ
และเครื่องเล่นไฟไฟฟ้าแก๊สสูงดื่มหรือหาก
ประชาชนพบเหตุร้ายให้แจ้งสายด่วน 191 ตลอด
24 ชม. และทางแอปพลิเคชัน police i alert u

เช่นเดียวกับกระทรวงมหาดไทย นายฉัตรชัย
พรหมเลิศ ปลัดกระทรวง ในฐานะรองผู้บัญชาการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ สั่งการให้
เจ้าหน้าที่กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดทุกจังหวัดดำเนินการ 8 มาตรการ ได้แก่ 1.ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ตำรวจ ตรวจสอบ
ปรับปรุงแผนเผชิญเหตุอัคคีภัย สถานประกอบการ
สถานบริการ พื้นที่ในชุมชน ที่มีความเสี่ยงต่อการ
เกิดอัคคีภัย เข้มงวดตรวจตราอาคารสถานที่ซ่อมแซม
โป๊ะ ทำเทียบเรือโดยสาร ที่มีสภาพไม่มั่นคง ไม่
แข็งแรง เตรียมความพร้อมด้านบุคลากร อุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ตลอด 24 ชั่วโมง 2.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
ถึงแนวทางปฏิบัติตนในการป้องกันและระงับอัคคีภัย
เบื้องต้นและเพิ่มความระมัดระวัง 3.กำชับให้ผู้อำนวยการ
ในพื้นที่ที่รับผิดชอบจัดเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่พนักงานออกเฝ้า
ระวัง ตรวจตราอาคารบ้านเรือน พื้นที่ชุมชน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งสถานที่ที่มีการจัดงานเฉลิมฉลองตรุษจีน

☆ มีต่อหน้า 15

ยกย่อง

☆ ต่อจากหน้า 6

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานวันเดียวกันนี้
เกี่ยวกับความพยายามของรัฐบาลจีนที่ต้องการแก้
ปัญหามลพิษทางอากาศ จนต้องสั่งห้ามจุดประทัด
พลุ ดอกไม้ไฟ ใน 444 เมืองทั่วประเทศในช่วง
15 วันของเทศกาลตรุษจีนและนอกเทศกาลนับแต่
ปีกลาย อีกทั้งยังขยายไปยังหัวเมืองใหญ่ รวมทั้ง
กรุงปักกิ่ง เทศบาลนครเทียนจิน ที่อยู่ใกล้กัน เมืองเอก
เหอเฟย์ มณฑลอันฮุย และเมืองเอกฉางชา มณฑล
หูหนาน ส่งผลระบอบอย่างหนักต่ออุตสาหกรรม
ประทัดและดอกไม้ไฟในเมืองฉัวหยาง มณฑลเหอ
หนาน ต้นตำรับศิลปะการทำดอกไม้ไฟในจีนอันเก่าแก่
เกือบ 1,400 ปี สมัยราชวงศ์ถัง ตลอดช่วง 2 ปีที่
ผ่านมาจากบริษัทที่เคยมี 946 แห่งเมื่อปลายปี 2558
ปัจจุบันลดเหลือ 558 แห่ง ยอดขายลดฮวบถึง 60%

นอกจากนี้ ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ประกาศ
ขณะไปเยี่ยมเยือนหมู่บ้านที่ยากจนในมณฑลเสฉวน
ในช่วงก่อนเทศกาลตรุษจีนว่า จะเร่งกำจัด "ปีศาจ
แห่งความยากจน" ทั่วประเทศด้วย รัฐบาลจีนยังออก
กฎหมายการรักษาความปลอดภัยฉบับใหม่ ที่ต้อง
ให้ติดตั้งกล้องวงจรปิดส่งผ่านไปยังตำรวจท้องถิ่น
ให้เห็นการทำงานของพนักงาน หลังเกิดอุบัติเหตุ
เกี่ยวกับประทัดจนกลายเป็นเรื่องปกติในจีน อย่าง
เมื่อเดือน ม.ค. ปีกลาย มีคนเสียชีวิต 5 ราย จากร้าน
ขายประทัดระเบิดและในปี 2557 โรงงานผลิตประทัด
ระเบิด มีผู้เสียชีวิต 12 ราย บาดเจ็บ 33 ราย ทั้งสอง
เหตุการณ์เกิดขึ้นต่างเมืองในมณฑลหูหนาน

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,650

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: อังคาร 13 กุมภาพันธ์ 2561
ปีที่: 27 ฉบับที่: 9939
Col.Inch: 13.36 Ad Value: 22,044
ภาพขาว: ตรวจตลาด

หน้า: 1 (ล่าง)
PRValue (x3): 66,132

Clip: Full Color



◀ ตรวจตลาด - นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ ออกสำรวจราคาสินค้า ทั้งเนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ ต่างๆ ที่ใช้ในการเช่น ให้อ้ว ช่วงเทศกาลตรุษจีนก่อนวันจ่าย ที่ตลาดเก่า ย่านเยาวราช เมื่อวันที่ 12 ก.พ.